

มนุษยชาติใหม่อยู่ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า

Lectio (พระเจ้าตรัสอะไร)

@ การเสด็จมาของบุตรแห่งมนุษย์^b

²⁴“ในวันเหล่านั้นเมื่อทุกขเวทนาผ่านไปแล้ว ดวงอาทิตย์จะมีมืดไป ดวงจันทร์จะไม่ทอแสง ²⁵ดวงดาวจะตกจากท้องฟ้า และอาณาภพบนท้องฟ้าจะสั่นสะเทือน ²⁶เมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาก่อนเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ ²⁷เมื่อนั้น พระองค์จะทรงใช้ทูตสวรรค์ไปรวบรวมผู้ที่ทรงเลือกสรรจากทั้งสี่ทิศ จากปลายแผ่นดินจนสุดขอบฟ้า

²⁸“จงเรียนคำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเทศเถิด เมื่อมันแตกกิ่งอ่อนและผลิใบ ท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่าฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้ว ²⁹ท่านก็เช่นเดียวกัน เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ก็จงรู้เถิดว่าพระองค์ทรงใกล้เข้ามา อยู่ที่ประตูแล้ว ³⁰เราบอกความจริงแก่ท่านว่า คนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงพ้นไปก่อนที่เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น ³¹ฟ้าดินจะสูญสิ้นไป แต่อาณาจักรของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลย

³²“ส่วนเรื่องวันและเวลานั้น ไม่มีใครรู้เลย ทั้งบรรดาทูตสวรรค์ และแม้แต่พระบุตร นอกจากพระบิดาเพียงพระองค์เดียว (Cf มก 13, 24-32).

ทำความเข้าใจกับพระวาจา

@ พระเยซูเจ้าทรงรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนไว้กับพระองค์ วันสมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เป็นวันสมโภชสุดท้ายของปีพิธีกรรม ในทุกสัปดาห์ตลอดเดือนพฤศจิกายนรวมทั้งสมโภชนักบุญทั้งหลายและวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับด้วย เราได้รับการเชื้อเชิญให้ทอดสายตาไปยังชีวิตอมตะที่ไม่มีวันสิ้นสุด

เดือนนี้ยังเป็นเดือนที่เราให้ความสนใจต่อ “พระเยซูเจ้า” เป็นพิเศษ พระองค์ทรงปรากฏองค์เป็นศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์แห่งความรอดทุกสิ่งทุกอย่างถูกรวมไว้ในพระองค์ “ไม่มีนามอื่นใดให้ความรอดพ้น

นอกจากพระนามของพระองค์” พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางแห่งปีพิธีกรรม

“พระเยซูเจ้าทรงเป็นคุณค่าสูงสุดที่มนุษย์ไฝ่หา ทรงเป็นที่สุดของความหวังและการภาวนาของเรา เป็นจุดโฟกัสของความปรารถนาของประวัติศาสตร์และอารยธรรม ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ ทรงเป็นศูนย์กลางของมนุษยชาติ พระองค์คือผู้ที่ประทานความหมายแก่เหตุการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ ทรงประทานคุณค่าแก่กิจการต่างๆ ของมนุษย์ พระองค์คือผู้ที่ทำให้เกิดความยินดีและความเต็มเปี่ยมของความปรารถนาของดวงใจทุกดวง ทรงเป็นมนุษย์แท้ ทรงเป็นต้นแบบของความครบครัน ของความงาม ความศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นต้นแบบแท้จริง เป็นพี่น้องของทุกคน เป็นเพื่อนที่ทดแทนไม่ได้ ทรงเป็นผู้ที่เหมาะสมแก่ความไว้วางใจและความรักทุกประการ

พระองค์ทรงเป็นพระวาจาที่นิยามทุกสิ่ง อธิบายทุกสิ่ง จัดทุกสิ่งให้อยู่ในที่ของมัน ทรงเป็นกฎเกณฑ์ของชีวิตฝ่ายจิตและจริยธรรมของเรา พระองค์ทรงบอกเราว่าต้องทำอะไร และทรงประทานกำลังเพื่อทำสิ่งนั้นด้วย ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงประทับอยู่ในวิญญานทุกดวง พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระเจ้า พระอาจารย์ พระผู้ช่วยให้รอดพ้น ”(Paolo VI) พระเยซูเจ้า พระเจ้าและมนุษย์ ทรงเป็นอาจารย์ของมนุษยชาติ และนี่คือภาพรวมของชีวิตความเป็นอยู่ของเรา

*** หมู่คณะ การสื่อสาร ความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งในเดียวกัน**

ในแผนการของพระเจ้า พระองค์ทรงทำให้มนุษยชาติอยู่ในอาณาจักรเดียวกันกับพระองค์ มนุษยชาติกลับเป็นพระศาสนจักรซึ่งพระองค์ทรงเรียกมารวมตัวกัน มอบหน้าที่ให้ และส่งออกไปทำงาน (Cf Giovanni 13, 34-35). ³⁴เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย^u ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด ³⁵ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่า ท่านเป็นศิษย์ของเรา”

พระศาสนจักรไทยฉลอง 350 ปีมิสซังสยามในปีนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรสากล พระศาสนจักรระดับท้องถิ่นแต่ละแห่งมีพลังของพระวาจาและพันธกิจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้กระทำประทับ

อยู่ “ผู้ที่ติดตามพระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นมนุษย์ที่ครบครัน เขาผู้นี้ก็กลับเป็นมนุษย์ที่ครบครันมากขึ้น” (Cf Giovanni 5, 19-30)

เขาเป็นเหมือนเชื้อแป้งแห่งความดีที่ทำให้สภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ดีขึ้น มีสันติ มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการให้ความสำคัญและความเคารพต่อบุคคล

พระเยซูเจ้าทรงสั่งบรรดาอัครสาวกว่า “ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขารับประทานเถิด” ทุกอย่างมีพระบัญญัติใหม่อยู่ในใจ จำเป็นต้องนำไปปฏิบัติและเอาชนะอุปสรรคขวางกั้นให้ได้ ทำให้เป็นจริงในวัดของตน ระหว่างวัดอื่นๆ ระหว่างมิสซัง วันนี้เป็นครอบครัวซึ่งเป็นเหมือน “แหล่งเพาะเลี้ยงมนุษยชาติ” “พระศาสนจักรเป็นครอบครัวทางจิตและครอบครัวเป็นพระศาสนจักรเล็กๆ”(Papa Francesco; Cf Lumen Gentium 9) งานนี้เป็นงานหนัก แต่ Lectio Divina ทำให้เกิดผลได้อย่างรวดเร็ว

พระวาจาของพระเจ้าทรงหล่อหลอมทุกคน และทำให้เขาเปิดตนสู่เพื่อนมนุษย์ทุกคน สู่สถานภาพที่บริสุทธิ์ หมู่คณะที่มีความเชื่อให้การต้อนรับทุกคน เช่น คนที่อยู่ชายขอบสังคม คนที่ไม่ปฏิบัติศาสนา คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า คนที่ถูกกีดกันอยู่นอกชุมชน พระเจ้าทรง “รักทุกคน มิใช่เฉพาะคริสตชนเท่านั้น”

“สรรพสิ่งทั้งมวลต้องกลับสู่พระเจ้า ผ่านทางมนุษย์ ในรูปของคำตอบ”(Romano Guardini) บุคคลเป้าหมายเป็นเพียงมนุษย์สามัญธรรมดา ทุกอย่างสามารถจดจ่ออยู่ในการประกาศข่าวดี ซึ่งเปิดเผยว่า “ไม่มีชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่มีทาสหรือไทย ไม่มีชายหรือหญิงอีกต่อไป เพราะท่านทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเยซู”(Galati 3, 28; Cf Colossesi 3, 11).

* เติบโตในการ “จากริกอันศักดิ์สิทธิ์” (สดด 83)

ตั้งต้นจากการวินิจฉัยพระประสงค์พระเจ้า ผ่านไปสู่การมีส่วนร่วมสู่การพิจารณาร่วมกัน ปรัชญาหรือ และกำหนดแนวทางการดำเนินการ เราอาจมองว่านี่เป็นกิจการของมนุษย์ แต่ในความเป็นจริงเป็นทางเดินของพระเจ้าเอง

พระองค์ตรัสด้วยการเปิดเผยแผนการของพระองค์แก่มนุษยชาติ พระองค์ทรงประทานให้แก่ผู้เดินทางทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงใส่แผนการนี้เข้าในใจ เพื่อให้เป็นแรงจูงใจของชีวิตความเป็นอยู่ ไม่เคยปรากฏเหมือนในยุคนี้ที่การมีส่วนร่วมมีมากขึ้น หรือ จะพูดอีกอย่างก็คือ ความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งในเดียวกันนั่นเอง

พระจิตเจ้ากำลังจุดความเร้าร้อนใหม่สำหรับพระเจ้าและสำหรับมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

Meditatio (พระวาจาตรัสกับฉันวันนี้)

@ ข้าพเจ้ามองพระศาสนจักรในปัจจุบันอย่างไร ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดหรือ? ข้าพเจ้ามองเห็นว่า การเดินไปด้วยกันสะท้อนภาพของครอบครัวในปัจจุบันหรือไม่? ข้าพเจ้าอยู่อย่างไร?

@ ข้าพเจ้ารู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์และการประชุมสัมมนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักร? ข้าพเจ้ารับรู้ถึงความ เป็นพระศาสนจักรหรือไม่?

@ ความเป็นห่วงเป็นใยดูเหมือนได้แก่การทำตนให้เป็นคริสตชนมากขึ้นและเป็นมนุษย์มากขึ้น เป็นผู้ประกาศข่าวดีมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือในยุคนี้...คำที่เป็นกุญแจก็คือ การมีส่วนร่วม

Oratio (พระวาจาทำให้ฉันภาวนา)

ขอโทษ “ในยุคที่ประเทศอิตาลีกำลังดิ่งลงเหว ทุกสิ่งกลับเป็นการเผชิญหน้า ลำบากของความดีส่วนรวมหายไป ความเห็นแก่ตัวและประโยชน์ของพวกพ้องเข้ามาแทนที่ มีความจำเป็นต้องทำให้สิ่งต่างๆ อยู่ในที่ของมันเหมือนเดิม จำเป็นต้องสร้างการเลือกคุณค่าที่แบ่งปันกันระหว่างมนุษย์ผู้มีน้ำใจดีทั้งหลาย (Andrea Fagioli).

ขอบคุณ การมองเห็นพระศาสนจักรซึ่งสมาชิกรวมตัวกันกับพระเยซูเจ้า ประกาศความเชื่อของตน ฟันฟุตตนเอง รักสวรรค์และแผ่นดิน....เป็นภาพที่งดงามและเต็มด้วยความหวัง

ขอพรพระจิตเจ้า อุดมการณ์ทุกชนิดมีมิติต่างๆ ของสวรรค์ และมนุษย์สามารถเป็นเพียงผู้ร่วมงานของพระผู้สร้างเท่านั้น

Contemplatio (การอยู่นิ่งๆ กับพระวาจา)

“บุตรแห่งมนุษย์มา....รวบรวมผู้รับเลือกสรรของพระองค์” (กจ 3,6)
“ความจริง ความรัก และความดี อยู่ในพระวาจา ที่ช่วยให้เป็นอิสระจาก
ความทรงจำของโลกที่ไม่คิดถึงพระเจ้าแล้ว” (Benedetto XVI, agli
Allievi di Ratzinger, 30 agosto 2015)

Communicatio (นำพระวาจาไปแบ่งปันกับผู้อื่น)

“ไม่มีอะไรเยือกเย็นกว่า การที่คริสตชนที่ไม่สนใจความรอดของคน
อื่น อย่าเอาความจนมาอ้าง: แม่หม้ายที่ถวายเป็นเงินสองเหรียญจะเป็นผู้
กล่าวหาท่าน อย่างนำ การเกิดในตระกูลต่ำมาอ้าง เพราะบรรดาอัศว
สาวกล้วนเป็นคนธรรมดา สามัญ อย่างนำความไม่รู้มาอ้าง เพราะพวก
เขาก็เป็นคนที่มิได้รับการศึกษาสูง อย่าอ้างว่าอ่อนแอ เพราะที่โมธีก์ทุกซ์
ทรมาณด้วยโรคภัยไข้เจ็บมากมาย

แต่แต่ละคนสามารถทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้ คนที่คิดถึงแต่
เรื่องของตนเอง ก็เป็นเหมือนต้นไม้ไร้ผล ต้นไม้ไร้ผลอย่างน้อยก็ยังมี
ประโยชน์สำหรับก่อสร้างและทำให้บ้านแข็งแรงมั่นคง

บุคคลเหล่านี้เปรียบเสมือนหญิงโง่ ที่ไม่มีประโยชน์สำหรับใครเลย
บอกฉันหน่อยซิ ถ้าเชื่อแป้งที่ใส่ลงไป ในแป้ง แล้วไม่ทำให้แป้งใน
ภาชนะฟูขึ้น เชื่อแป้งนั้นเป็นเชื่อแป้งจริงหรือ? อย่าพูดว่า “ไม่มีทางที่ฉัน
จะดึงใครมาเป็นลูกพระ” ถ้าท่านเป็นคริสตชนแท้จริง สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น
เลย” (S. Giovanni Crisostomo).

XXXXXXX